

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอนุชา แววรรณจิต	ประธานสภาเทศบาล	อนุชา แววรรณจิต	
๒	นายจิระวุธ เรืองฤทธิ์	รองประธานสภาเทศบาล	จิระวุธ เรืองฤทธิ์	
๓	นายทวีรักษ์ ถวายเทียน	สมาชิกสภาเทศบาล	ทวีรักษ์ ถวายเทียน	
๔	นางอารีผะ เหมือนกู่	สมาชิกสภาเทศบาล	อารีผะ เหมือนกู่	
๕	นายชูไกร หวันบวช	สมาชิกสภาเทศบาล	ชูไกร หวันบวช	
๖	นางสาวกะสมา ดาราพงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กะสมา ดาราพงศ์	
๗	นายอุทัย ดำแม็ง	สมาชิกสภาเทศบาล	อุทัย ดำแม็ง	
๘	นายหรรอเขวน ขุนทิพย์บุญยัง	สมาชิกสภาเทศบาล	หรรอเขวน ขุนทิพย์บุญยัง	
๙	นายจรูญ แสงมณี	สมาชิกสภาเทศบาล	จรูญ แสงมณี	
๑๐	นายวิจำ ชนะสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	วิจำ ชนะสิทธิ์	
๑๑	นายรักพงษ์ ทองขาว	สมาชิกสภาเทศบาล	รักพงษ์ ทองขาว	
๑๒	นายทยา ไต้ะเต้	สมาชิกสภาเทศบาล	ทยา ไต้ะเต้	
๑๓	นางพัชรี ทองพันซัง	เลขานุการสภาเทศบาล	พัชรี ทองพันซัง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจตุพล ช่วยราชการ	นายกเทศมนตรี	จตุพล ช่วยราชการ	
๒	นายมะแอน พลนุ้ย	รองนายกเทศมนตรี	มะแอน พลนุ้ย	
๓	นายยุสุบ เอียดฤทธิ์		ยุสุบ เอียดฤทธิ์	
๔	นายบุคอรี พิศแลงาม	เลขานุการนายกเทศมนตรี	คอรี พิศแลงาม	
๕	นายดลเหล่า สาเหล็ม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ดลเหล่า สาเหล็ม	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบว่าสมาชิกสภามาครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และได้เชิญประธานขึ้นทำหน้าที่ในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณทุกคน และทุกฝ่ายที่ช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ให้น้อยที่สุด

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔)

ประธานสภาฯ

เชิญเลขาสภาฯ นำเสนอ ครับ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ค่ะ ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

สมาชิกได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง ขอเชิญครับ ไม่มีผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับสมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

๓.๑ การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕

มีมติกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

(๑) สมัยสามัญสมัยแรก กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(๒) สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ กำหนดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(๓) สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ กำหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม	<p>(๔) สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ กำหนดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๓.๒ การกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป มีมติกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไปในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน</p>
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี	<p>๓.๓ การขอมติสภาฯเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ คลองหัวช้าง และอาคารศูนย์วนศาสตร์ชุมชน ขอเชิญท่านนายกฯนำเสนอรายละเอียดการขอมติสภาฯ ครับ</p> <p>เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาที่เคารพ สำหรับพื้นที่ที่เราจะขอมติเพื่อขออนุญาตขอใช้พื้นที่ไปยังกรมป่าไม้ ดังนี้</p> <p>(๑) อาคารและพื้นที่บริเวณศูนย์วนศาสตร์ชุมชน ซึ่งเราเคยใช้เป็นศูนย์พักคอย และได้ปิดศูนย์ไปแล้ว ผมมีแนวทางที่จะขอใช้พื้นที่ต่อ สำหรับใช้เป็นที่ประชุม รับรอง รวมถึงการเปิดให้ชุมชนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชนต่างๆ ซึ่งจะได้วางหลักเกณฑ์การขอใช้ไว้อีกครั้งหนึ่ง</p>
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ	<p>(๒) พื้นที่บริเวณท้ายอ่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโหล๊ะจันกระ เพื่อใช้ในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งตามที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วว่าเราได้รับเกียรติในการใช้พื้นที่แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ฟุตบอลชาย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจะเป็นเจ้าภาพกีฬา ๒ ประเภท คือ กีฬาเรือพาย และโรลเลอร์สกี ถือเป็นโอกาสที่ดีของเทศบาลตำบลเขาหัวช้างเรา อย่างน้อยก็จะมีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เรา ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ติดตาม ผู้ฝึกสอน และผู้ที่จะมาชมกีฬา เราในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ต้องช่วยกันในการสร้างภาพลักษณ์ และการต้อนรับให้เป็นที่น่าประทับใจ ผมจึงขอมติต่อสภาฯเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวและการกีฬา ะกิจกรรมชุมชนอื่นๆ ครับ</p> <p>สมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ</p> <p>เรียนท่านประธาน ผมนายจรูญ แสงมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ผมอยากจะเน้นย้ำในเรื่องการจัดการขยะ เมื่อมีคนเข้ามาในพื้นที่มากๆปัญหาขยะก็จะตามมา อยากให้ผู้บริหารคิดหาแนวทางในการจัดการขยะรองรับไว้ก่อน เพราะพื้นที่เรามีธรรมชาติที่สวยงาม ควรจะจัดหาดัง หรือถูงดำไว้รองรับ ครับ</p>
สมาชิกสภาฯ	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจිරะวุธ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในเรื่องการแข่งขันกีฬา ผมอยากจะฝากเรื่องการคัดกรองโรคโควิด-๑๙ ให้เคร่งครัด เพราะจะได้ไม่มีปัญหาแก่นักกีฬาและคนในพื้นที่ ครับ</p>
สมาชิกสภาฯ	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุทัย ดำเม็ง สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขอเสนอในการซ่อมแซม ถนนสายหน้าโรงเรียน-หัวยาย หมู่ที่ ๖ ซึ่ง</p>

	<p>เป็นเส้นทางสู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และผู้เข้ามาในพื้นที่ช่วงการแข่งขันกีฬา ครับ</p>
<p>รองนายกฯ</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมะแอน พลนุ้ย รองนายกเทศมนตรี ผมขอชี้แจงกับสมาชิกสภาฯ นะครับว่าในการดำเนินการต่างๆในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น ในการขอใช้พื้นที่ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ ก็เช่นกัน เราจึงขอความเห็นชอบต่อสภาฯเพื่อที่หลังจากสภาเห็นชอบแล้วเราก็เสนอเรื่องการขอใช้พื้นที่ไปยังกรมป่าไม้ต่อไป ซึ่งก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไร เมื่อกรมป่าไม้อนุญาตมาเราก็จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ได้ ครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ ที่ประชุม</p>	<p>มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม ครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม</p> <p>เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้ ดังนี้</p> <p>อาคารและพื้นที่บริเวณศูนย์วนศาสตร์ชุมชน</p> <p>(๓) พื้นที่บริเวณท้ายอ่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโหล๊ะจันกระ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>โปรดยกมือ ครับ</p> <p>เห็นชอบ ๑๑ เสียง</p> <p>ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>๓.๓ การขอความเห็นชอบสภาฯ ในการขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์</p> <p>ตามที่ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ และได้เลือกพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง(บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง) เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกี และเรือพาย ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ใช้สถานที่แข่งขันหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นสมควร โปรดยกมือ ครับ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ ๑๑ เสียง</p> <p>ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ สมาชิกสภาฯ</p>	<p>เรื่องอื่นๆ</p> <p>เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวิจำ ชนะสิทธิ์ สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมอยากฝากในเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬา และผู้เข้ามาชมกีฬาครับ อยากให้วางแผนในเรื่องการดูแลความปลอดภัยไว้ด้วย ครับ</p>
<p>สมาชิกสภาฯ</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวกะสมมา ดาราพงศ์ สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ ๑เรื่องการแข่งขันกีฬาอยากจากให้ดูแลเรื่องขยะ และการเปิดโอกาสและพิจารณาให้คนในพื้นที่ได้ ขายของ เพื่อการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ</p>

สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจิระวุธ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติม ว่าการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้รวมถึงการก่อสร้างต่างๆ เช่น ประปาภูเขาด้วยหรือเปล่า ครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างประปาภูเขา เราได้ขอความเห็นในการขอใช้ต่อสภาฯไปแล้วทั้ง ๓ แห่ง ครับ ซึ่งทั้ง ๓ แห่ง ผมขอชี้แจงความคืบหน้าหลังจากทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าดำเนินการสำรวจ ปรากฏผลดังนี้ ครับ

๑. น้ำตกหม่อมจ้อย มีการขอใช้อยู่แล้ว ๒ เส้น คือของเทศบาลตำบลตะโหมด และของประชาชน เขาเสนอทางออกก็คือให้ยกเลิกเส้นเก่า ๑ เส้น ซึ่งถ้าขอยกเลิกก็จะกระทบกับประชาชนที่ใช้น้ำอยู่แล้ว หรืออีกแนวทางก็ให้ขอต่อน้ำดิบก่อนเข้าระบบกรองของเทศบาลตำบลตะโหมด ซึ่งจะเจรจาทันทีกับเทศบาลตำบลตะโหมด ถ้าอนุญาตก็จะต่อน้ำดิบจากบ้านนาสอง ส่งให้พี่น้องในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์ ได้เลย ครับ

๒. น้ำตกท่าช้าง เขาแจ้งอุปสรรคตรงที่สำรวจแล้วปริมาณน้ำไม่เพียงพอทางออกของเราก็คือจะขอให้ดำเนินการสำรวจใหม่

๓. น้ำตกหินลาด ปริมาณน้ำเพียงพอ ไม่มีปัญหา ครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนาวินา ชนะสิทธิ์ สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอฝากเรื่องเทศบัญญัติที่จะแจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯด้วย ครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวกะสมมา ดาราพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ ดิฉันขอเสนอ

๑. ในเดือนรอมฎอนที่จะเกิดขึ้น ขอให้ทางเทศบาลกำหนดแผนออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในมัสยิดต่างๆ

๒. กรณีเกิดต้นไม้โค่นล้ม อยากให้เทศบาล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการตัด โค่น ต้นไม้ เสียก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ไม่ต้องรอให้ประชาชนเดือดร้อนก่อน ค่ะ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง ครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมจะตอบข้อสอบถามเป็นประเด็น ดังนี้ ครับ

-กรณีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะต้องใช้เวลาในการวางแผนหลายๆ เรื่อง สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ติดตาม และผู้เข้ามาชมการแข่งขัน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงไปสู่การของงบประมาณต่างๆ ซึ่งจะได้ประชุมวางแผนกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่นใกล้เคียง โดยจะแยกออกเป็นเรื่องๆไป เช่น เรื่องการจัดการขยะ มาตรการคัดกรอง โควิด-๑๙ ร้านอาหาร ความปลอดภัย การจัดสถานที่ ภูมิทัศน์ ก็จะได้ประชุมวางแผนกันล่วงหน้า

- เรื่องขยะในสถานที่แข่งขัน คงจะต้องใช้ถุงดำวางเป็นจุดๆแล้วใช้รถของเราไปเก็บขน ถ้าเกินกำลังอาจจะต้องรถเทศบาลตำบลตะโหมด
- เรื่องความปลอดภัย สำหรับนักกีฬา และผู้มาเยี่ยม น่าจะต้องประสานกับที่ สภ.ตะโหมด และใช้กำลัง อปพร.ของเราเป็นหลัก
- เรื่องมาตรการคัดกรองโควิด-๑๙ จะประสานขอความร่วมมือไปทาง สาธารณสุขอำเภอ รพสต. ในพื้นที่และกำลังที่สำคัญก็คือ อสม.ในพื้นที่
- เรื่องร้านค้าขายอาหาร ก็จะทำให้โอกาสคนในพื้นที่เป็นลำดับแรก
- เรื่องถนนหลังอ่างเก็บน้ำ ฝั่งโหล๊ะจันกระ เราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว เป็นถนน บดอัด ซึ่งจะดำเนินการเร็วๆนี้
- เรื่องการตัดต้นไม้ ในขณะนี้เราก็ดำเนินการอยู่ตลอด เพียงด้วยกำลังคน ด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ และความชำนาญของคนงาน อาจจะต้องใช้เวลาและล่าช้า ไปบ้าง ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ การป้องกันไว้เป็นสิ่งที่ดี ครับ
- เรื่องเดือนรอมฎอน ได้กำหนดจัดทำแผนเยี่ยมเยียนไว้แล้ว ครับ แต่ต้องดู กรอบ กฎเกณฑ์ การรวมตัว ในช่วงโควิด-๑๙ ก็ต้องดูอีกที ครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจรูญ แสงมณี สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมจะปรึกษาฝ่ายบริหารในการทำ ทำเนียบถนนเพื่อความสะดวกในการเสนอ ขอรับงบประมาณ อาสินต่างๆที่รูกล้ำเข้ามาจะดำเนินการได้หรือเปล่า ผมเรียน ทหารี่ตรงนี้ ครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายทวีรักษ์ ถวายเทียน สมาชิกสภา เขตเลือกตั้ง ที่ ๑ ผมเสนอเรื่องการซ่อมแซมถนนหลายๆสายที่มีปัญหาอยู่ครับ ยังไม่เข้าไป ดูแล ผมอยากให้กองช่างไปดำเนินการสำรวจและซ่อมแซม ตอนนี้ก็ ผ่นแล้วแล้ว น่าจะดำเนินการได้แล้ว ครับ เพราะประชาชนเดือดร้อน ครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนายจิระวุธ เรื่องอุทธีสมาชิกสภา เขต เลือกลง ที่ ๒ ผมขอเรียนปรึกษาในกรณีกีฬาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นไม่กี่วัน การส่ง นักกีฬาเข้าแข่งขันในกาบรับส่งนักกีฬา เราจะบริหารจัดการอย่างไร ครับ

ปลัดเทศบาล

คะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งทีมเข้าขันในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เรามิงงบประมาณ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเป็นค่าเสีย อุปกรณ์ซ่อม น้ำมัน นวดต่างๆ และส่วนหนึ่งก็จะบริหารจัดการเป็นค่าน้ำมัน ให้กับนักกีฬาที่ไปร่วม แข่งขันคะ

ประธานสภาฯ

เรียนท่านนายกตอบข้อซักถามครับ ครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่องการขอ การทำเนียบถนน ซึ่งผมเห็นด้วย ถนนหลายเส้นก็ได้มีการอุทิศที่ดินตั้งแต่ตอน ตัดถนนครั้งแรก เพียงแต่เท่าที่สังเกตเห็นการปลูกต้นไม้เข้ามารุกล้ำที่หลัง หลังจากอุทิศให้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำหลักฐานทำเนียบไว้ ก็จะเป็น หลักฐานยืนยันได้ ในการอุทิศถนนต้องหาจุดกึ่งกลางไว้ด้วย เพื่อลดปัญหาการ

โต้เถียงกันในเรื่องเขตแดน อันนี้เห็นด้วยและจะรับไว้ดำเนินการ ครับ ส่วนในเรื่องถนนที่เป็นหลุมบ่อ เอาเส้นที่ท่านสมาชิกสอบถามมาก่อน ถ้าเป็นสายตรงโค้ง ถ้าโดยระเบียบยังทำไม่ได้ แต่จะช่วยเป็นอย่างอื่นไป ตรงบ้าน ๔-๕ หลังตรงนั้น ได้มีการอุทธรณ์ที่ดินแล้วหรือยัง ถ้าอุทธรณ์แล้วก็นำเข้าแผน เข้าเทศบาล ๖ ปีที่จะถึง สายนั้นเป็นสายเชื่อมต่อ ทต.ควนเสาธง ช่วงนี้ก็จะถมหลุมบ่อ ไปก่อน ส่วนสายคลองนุ้ย-ควนอินอโม ในระยะยาวเราเสนอของบเศรษฐกิจฐานราก และคาดว่าจะได้รับงบจัดสรร ส่วนในระยะสั้นก็จะแก้ไขโดยการถมไปก่อน ขอให้ท่านสมาชิกนำเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนด้วย ครับ

ในส่วนถนนสายหัวช้าง-โหล๊ะเหียง ด้วยเรามีโอกาสก็ควรจะร่วมกันขยายไหล่ทาง เพิ่มเติม แม้กระทั่งสะพานก็ยังคงปรับปรุง เพราะเป็นลักษณะคอขวดอาจจะเป็นอันตราย มีอะไรก็ให้แจ้งในไลน์กลุ่มย่อยของสมาชิก ได้ทุกเรื่อง เพื่อจะได้ร่วมแก้ไขปัญหากันต่อไป ครับ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหม ครับ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมและไม่มีการที่จะประชุมต่อ ผมขอปิดการประชุม ครับ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๑๕ น

(ลงชื่อ)

(นางพัชรี ทองพันซัง)

เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้บันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารีผะ เหมือนกู่)

สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย คำแม็ง)

สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายรักพงษ์ ทองขาว)

สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา แววรรณจิต)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง